

## Chuyên đề ngữ văn 9 cấp trường với Chủ đề Dạy học đọc hiểu

### Truyện thơ nôm

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2024 - 2025, ngày 11 tháng 10 năm 2024, nhóm văn 9 tổ chức dạy học chuyên đề “*Dạy học đọc hiểu truyện thơ Nôm*” tại lớp 9C do cô giáo Đào Thị Thu Hiền thực hiện.

Đến dự tiết chuyên đề có cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó bí thư chi bộ - phó hiệu trưởng nhà trường và các thầy tổ xã hội của nhà trường. Đây là hoạt động thường xuyên để thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên. Thông qua các chuyên đề, các thầy cô có thêm những cơ hội tuyệt vời để học hỏi, đào sâu chuyên môn, đồng thời các em học sinh cũng vô cùng hứng thú với những tìm tòi, sáng tạo trong những tiết học thú vị.



#### *Ban giám hiệu cùng tổ nhóm chuyên môn dự chuyên đề*

Cô giáo Đào Thị Thu Hiền chọn văn bản *Kim – Kiều gặp gỡ* để thực hiện chuyên đề này. Với những phương pháp dạy học tích cực như bài tập dự án, thảo luận nhóm, và “đồng hồ hẹn hò” cô giúp học sinh phát triển khả năng đọc hiểu thông qua việc phân tích các đặc điểm nhân vật trong thể loại truyện thơ Nôm. Bằng những phương pháp dạy học đó, các em học sinh tích cực, chủ động trong giờ học nhưng cũng có giây phút sâu lắng qua từng lời bình của cô.



*Đại diện học sinh trình bày kết quả thảo luận*



Và đặc biệt trong tiết dạy, cô giáo đã đưa ra những gợi ý cho học sinh trong việc đọc hiểu truyện thơ Nôm nói chung và phân tích nhân vật trong truyện thơ Nôm. Đây là điều rất cần thiết đối với học sinh lớp 9 để từng bước chinh phục kì thi vào 10 THPT.



*Cô giáo hệ say sưa, miệt mài với bài giảng*

Sau tiết dạy, các thành viên trong tổ nhóm chuyên môn đã thảo luận, nêu ý kiến góp ý và rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho các tiết dạy đại trà. Giờ dạy của cô giáo Đào Thị Thu Hiền được đánh giá đã vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp và hiệu quả. Học sinh tích cực, chủ động, trong từng hoạt động và biết vận dụng bài học để giải quyết vấn đề liên quan trọng cuộc sống.



*BGH cùng tổ nhóm rút kinh nghiệm sau tiết dạy*

Hi vọng rằng năm học 2024 – 2025, với sự đồng lòng của Hội đồng sư phạm nhà trường, trường THCS Giang Biên sẽ có một năm học gặt hái được nhiều thành nhất là trong kì thi vào 10 THPT. Bởi trường THCS Giang Biên – là trường học hạnh phúc – nơi gửi trọn niềm tin.